



เอกสารข่าวประชาสัมพันธ์กองสวัสดิการสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล อำเภอลำปลาย จังหวัดอุดรธานี

ปีที่ 15 ฉบับที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2567

สวัสดิ์ดีค่ะ พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลชัยชุมพลทุกท่าน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล มีสาระความรู้เรื่อง “สอนลูกเรื่องความเท่าเทียม และความเท่าเทียมทางเพศ” ดังนี้ค่ะ

ความเท่าเทียมเริ่มจากในบ้าน



คุณพ่อคุณแม่สามารถพูดคุยกับลูกเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมที่ทุกคนควรได้รับ โดยเฉพาะครอบครัวที่มีลูกต่างเพศไม่ควรทำให้ลูกรู้สึกว่าได้รับความรักความใส่ใจหรือสิทธิในบ้านไม่เท่าเทียมกันรวมถึงไม่ส่งเสริมทัศนคติที่ทำให้เกิดการแบ่งแยก

ยอมรับแบบอย่างที่หลากหลาย



คุณพ่อคุณแม่ควรเปิดโอกาสให้ลูกได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างของผู้คนและเปิดโอกาสให้ลูกได้เรียนรู้ว่าไม่ว่าเพศอะไรทุกคนก็มีสิทธิที่จะเป็นตัวเองได้อย่างมีความสุข ประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับจากคนอื่นเช่นกัน

เลิกล้อเลียนเกี่ยวกับรูปลักษณ์และร่างกาย



คุณพ่อคุณแม่ควรระวังการพูดจาล้อเลียนวิพากษ์วิจารณ์รูปลักษณ์ของคนอื่น รวมทั้งไม่แสดงทัศนคติเชิงลบต่อคนที่มีรูปร่างต่างไปจากความนิยมของสังคมให้ลูกเห็น และควรส่งเสริมทัศนคติที่ว่าไม่ควรมีใครถูกกำหนดหรือตัดสินจากรูปลักษณ์ภายนอกให้กับลูก

รับฟังและเรียนรู้จากข้อมูลจากลูก



โครงสร้างทางสังคมทำให้เกิดความคาดหวังให้เด็กปฏิบัติตามบทบาททางเพศ มีข้อจำกัดและมีอคติต่อเพศตรงข้ามหรือความคาดหวังทางเพศโดยไม่รู้ตัว การยึดติดรูปแบบแบบแผนหรือค่านิยมต่อเพศจะกลายเป็นความกดดันที่ลูกต้องเผชิญ พ่อแม่ควรถนอมตัวเองและนำครอบครัวออกจากค่านิยมเหล่านี้ตั้งแต่นั้นเป็นต้น

อย่ายึดติดกับรูปแบบ



คุณพ่อคุณแม่ควรรับฟังความคิดเห็นของลูก เพราะความคิดเห็นของลูกอาจสามารถกำหนดทิศทางสังคมของตัวเองและสามารถสร้างสังคมให้เกิดความเท่าเทียมได้ ไม่ใช่เฉพาะเรื่องเพศอย่างเดียวแต่หมายรวมถึงความเท่าเทียมในสิทธิทางการแสดงความคิดเห็นและแสดงออก โดยเริ่มจากคนที่สำคัญที่สุดคือพ่อแม่ต้องเปิดโอกาสให้ลูกแสดงความต้องการของตัวเอง



สำหรับผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ที่เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว/เปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงิน/เปลี่ยนแปลงเลขบัญชีธนาคาร รวมถึงย้ายภูมิลำเนา โปรดแจ้ง!! กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล



กองสวัสดิการสังคม
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล



055-431819 ต่อ 24
www.chaijumphon.go.th



224 ม.5 ต.ชัยชุมพล
อ.ลำปลาย จ.อุดรธานี